



ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

Thông tin thời sự cho cán bộ hưu trung cao cấp



Hội viên Câu lạc bộ Lê Quý Đôn đồng diễn thái cực trường sinh đạo.

Sáng ngày 2/12, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Lê Quý Đôn tổ chức hội nghị thông tin thời sự định kỳ quý IV/2017 cho các hội viên là cán bộ hưu trung cao cấp đang sinh hoạt tại Câu lạc bộ.

Tại hội nghị, các hội viên được nghe Đại tá Lê Ngọc Đĩnh, báo cáo viên Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam thông tin chuyên đề về kết quả hội nghị cấp APEC 2017 và kết quả

(Xem tiếp trang 4)
ANH ĐÀO

KHOẺ THI ĐUA MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI TỈNH TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA NĂM 2017

Khoẻ thi đua MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh vừa tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2017.

Năm 2017, khối thi đua MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch phát động các phong trào thi đua, chú trọng công tác phát hiện, biểu dương,

khen thưởng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến. Các phong trào thi đua luôn bám sát chỉ đạo, chương trình công tác năm, kế hoạch của UBND tỉnh và được cụ thể hóa vào chương trình hoạt động của từng đơn vị. Phong trào thi đua do các đoàn thể chính trị - xã hội khởi phát động thu hút sự tham gia của đông đảo

cán bộ, hội viên, đoàn viên, viên chức, người lao động. Thông qua phong trào thi đua, nhiều điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt, mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi được phát hiện, công tác khen thưởng được quan tâm, góp phần tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, tiếp tục

củng cố hệ thống MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh ngày càng vững mạnh.

Cũng tại hội nghị, khối thi đua MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh đã tiến hành chấm kết quả thi đua năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2018.

TIẾN ĐẠT

TÁC PHẨM “SỬA ĐỔI LỐI LÀM VIỆC” CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

(tiếp theo kỳ trước)

(Chuyên đề đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phục vụ sinh hoạt chi bộ tháng 12/2017)

IV - VẤN ĐỀ CÁN BỘ

1. Huấn luyện cán bộ

Cán bộ là những người đem chính sách của Đảng, của Chính phủ giải thích cho dân chúng hiểu rõ và thi hành. Đồng thời đem tinh hình của dân chúng báo cáo cho

Đảng, cho Chính phủ hiểu rõ, để đặt chính sách cho đúng. Vì vậy, cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Vì vậy, huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng.

(Xem tiếp trang 4)

THÀNH PHỐ 5/7 xã đạt chuẩn nông thôn mới

(Xem tin trang 4)



Vùng trồng rau màu xã Vũ Phúc (thành phố Thái Bình).

Ảnh: NGÂN HUỖN

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CHI NHÁNH TỈNH Cấp phát 7.600 cuốn tài liệu, áp phích “Tiền Việt Nam và cách nhận biết”

Đây là đợt cấp phát thứ ba trong 7 năm qua của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, trong đó có 1.600 tờ áp phích và 6.000 cuốn tài liệu. Mục đích của việc cấp phát tài liệu và áp phích “Tiền Việt Nam và cách nhận biết” là nhằm hướng dẫn người tiêu dùng cách kiểm tra, nhận biết tiền thật; cảnh báo về thủ đoạn tiêu thụ tiền giả của tội phạm và thông tin pháp luật về bảo vệ tiền Việt Nam. Theo đó, các cán bộ, chiến sĩ làm công tác tuyên truyền về bảo vệ tiền Việt Nam, cán bộ chủ chốt của chính quyền, đoàn thể cơ sở (xã, phường, thị trấn, thôn/xóm) và hộ gia đình nhất là khu vực biên giới, cửa khẩu, vùng sâu, vùng xa sẽ được cấp phát cuốn tài liệu “Tiền Việt Nam và cách nhận biết”; áp phích chủ yếu được cung cấp cho Kho bạc Nhà nước, tổ chức tín dụng và các cơ quan, đơn vị, tổ chức khác để niêm yết tại trụ sở và nơi công cộng như UBND xã, phường, thị trấn, bưu điện, nhà văn hoá xã, trường học, trung tâm thương mại, chợ, bến xe, khu đông dân... Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh khuyến nghị người tiêu dùng cần nắm rõ các đặc điểm của tiền thật và có thói quen kiểm tra đồng tiền khi giao dịch tiền mặt theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để giảm thiểu rủi ro nhận phải tiền giả.

MINH HƯƠNG

60,27ha ngô đồng bị nhiễm bệnh lùn sọc đen

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, vụ đông năm nay toàn tỉnh gieo trồng gần 6.000ha ngô. Hiện tại có 60,27ha ngô đồng ở một số địa phương bị nhiễm bệnh lùn sọc đen từ rải rác đến 10% số cây.

Để bảo đảm an toàn cho sản xuất vụ đông năm 2017, vụ xuân năm 2018, các địa phương cần kiểm tra toàn bộ diện tích ngô đồng, phát hiện các cây có biểu hiện, triệu chứng bệnh lùn sọc đen tiến hành tiêu hủy ngay đồng thời phun thuốc phòng, trừ rầy cho toàn bộ diện tích. Huy động tối đa lực lượng, phương tiện tập trung cho công tác làm đất, vệ sinh đồng ruộng, dọn sạch tàn dư thực vật, lúa chết và cỏ dại nhằm hạn chế nguồn bệnh lây nhiễm sang mạ, lúa vụ xuân năm 2018. Không gieo mạ dài ngày để cắt cầu bệnh lùn sọc đen chuyển từ lúa tái sinh, ngô đồng sang vụ xuân năm 2018.

LƯU NGÂN

LÊ LỢI Hơn 17 triệu đồng hỗ trợ nông dân mở rộng diện tích cây màu vụ đông



Nông dân xã Lê Lợi trồng thêm diện tích khoai tây vụ đông.

Để động viên nông dân mở rộng diện tích trồng cây màu vụ đông, ngoài cơ chế hỗ trợ của tỉnh, huyện, HTX SXKD DVNN xã Lê Lợi (Kiến Xương) đã hỗ trợ hơn 17 triệu đồng và thuê máy làm đất giúp bà con.

Quá trình làm đất, lên luống để trồng khoai tây, cán bộ HTX trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ và hướng dẫn nông dân kỹ thuật trồng. Theo kế hoạch, vụ đông năm 2017, xã Lê Lợi gieo trồng 145ha bao gồm các cây màu cho hiệu quả kinh tế cao: khoai tây, khoai lang, cải thảo và một số rau màu khác. Để bù đắp thiệt hại ở vụ mùa do lúa bị dịch bệnh lùn sọc đen và mưa lũ, địa phương tích cực tuyên truyền, vận động nông dân luân canh tăng vụ và mở rộng diện tích cây màu vụ đông ưa lạnh. Đến nay, bà con đã phát triển thêm 15ha khoai tây trên đất hai lúa. Hiện HTX SXKD DVNN xã Lê Lợi đang tập trung điều tiết nước và chỉ đạo nông dân chăm sóc, phòng, trừ sâu bệnh cho cây màu vụ đông.

KHÁC ĐUẦN

90% người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH được đồng bộ mã số BHXH

Tính đến nay, các cấp ngành Bảo hiểm xã hội tỉnh đã thực hiện thu thập thông tin người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) đồng bộ dữ liệu, cấp mã số BHXH cho hơn 90% người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng. Việc đồng bộ mã số BHXH không chỉ góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý, giải quyết các chế độ BHXH, BHYT mà còn bảo đảm quyền lợi cho người tham gia.

Thời gian tới, Bảo hiểm xã hội tỉnh chỉ đạo các đơn vị trong ngành tập trung đối chiếu, rà soát cơ sở dữ liệu, in, phát hành thẻ BHYT năm 2018 của những trường hợp đã đồng bộ mã số BHXH, phần đầu hoàn thành trước ngày 30/11/2017 và chuyển cơ quan bưu điện thực hiện trả thẻ BHYT trong đợt chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 12/2017. Nhằm tránh sai sót và bảo đảm tính chính xác về thông tin, người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng khi đi lĩnh lương hưu hoặc trợ cấp BHXH tháng 12/2017 cần mang theo thẻ BHYT cũ để đối chiếu thông tin. Trường hợp chưa khớp thông tin, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ thu thập thông tin trên thẻ cũ để kiểm tra, đối chiếu dữ liệu, tiến hành cấp đổi thẻ theo đúng quy định và trả thẻ BHYT cho đối tượng.

HOÀNG LANH

PRUDENTIAL VIỆT NAM Trao học bổng cho sinh viên hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Sáng ngày 3/12, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Công ty Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam phối hợp với Báo Tiền phong tổ chức trao học bổng “Nâng bước sinh viên - Chắp cánh tương lai” năm 2017 có 160 suất, tương đương 1,6 tỷ đồng dành cho tân sinh viên các trường đại học, cao đẳng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại 23 tỉnh, thành phố. Qua đó nhằm giúp các tân sinh viên giảm bớt khó khăn, vươn lên trong học tập.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Prudential luôn tích cực thực hiện trách nhiệm xã hội đối với cộng đồng. Chỉ riêng trong giai đoạn 2011 - 2016, Prudential đã đóng góp 162 tỷ đồng cho các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, sức khỏe cộng đồng và hỗ trợ cộng đồng.

PHƯƠNG ANH

Hệ lụy khi lạm dụng thuốc diệt trừ cỏ

(Xem trang 2)



Nông dân lạm dụng thuốc diệt trừ cỏ để vệ sinh đồng ruộng nhằm giảm công lao động.

Tiếp sức cho những ước mơ

(Xem trang 3)